



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2556 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556

ภาวะธุรกิจภาคใต้โดยรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนจากราคาผลผลิตสินค้าเกษตรยางพาราและปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับต่ำทำให้รายได้เกษตรกรลดลง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคชะลอ โดยเฉพาะสินค้าคงทนและฟุ่มเฟือยสะท้อนจากยอดการจำหน่ายรถที่ลดลง ขณะเดียวกันการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตเพื่อการส่งออก มีเพียงไม้ยางพาราแปรรูปที่การผลิตยังขยายตัวตามความต้องการจากจีน และถั่วมีอย่างผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากลูกค้ากลุ่มจีน รัสเซีย อินเดียและมาเลเซีย แต่มีรายได้น้อยลงเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีระยะวันหยุดยาว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตและการแข่งขันที่มากขึ้น ผู้ประกอบการหลายรายจึงได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงหรือขยายสาขาและห้องพักสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงทั้งด้านความต้องการและการเปิดโครงการใหม่ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงจากที่มีการเร่งเปิดโครงการไปก่อนหน้านี้ และกำลังซื้อที่น้อยลง

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2556 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตเพื่อการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามความต้องการจากตลาดต่างประเทศและปริมาณวัตถุดิบที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันราคายางคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 3 ปี 2556 รวมทั้งการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้น ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงตามความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูง

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2556 จำนวน 120 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (27 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (7 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (20 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (15 ราย) การค้า - ค่าปลีกค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (20 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (20 ราย) สถาบันการเงิน (8 ราย) และอื่น ๆ (3 ราย ทอการค้า/สภาอุตสาหกรรม/คลังจังหวัด) สรุปได้ดังนี้

การผลิตและการส่งออก

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การผลิตลดลงตามการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากความต้องการจากตลาดต่างประเทศชะลอตัวลงจากสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่มากขึ้น รวมทั้งข้อจำกัดทางด้านวัตถุดิบโดยเฉพาะกุ้งซึ่งผลผลิตยังคงลดลงจากปัญหาโรคระบาด มีเพียงไม้ยางพาราที่ยังคงขยายตัวตามความต้องการจากตลาดจีน ส่วนการผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบปาล์มน้ำมัน

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ปริมาณการส่งออกยางพาราแปรรูปลดลงตาม

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวประกอบกับปัจจุบันสต็อกยางของจีนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ความต้องการโดยเฉพาะยางแท่งเพื่อผลิตยางล้อลดลง และราคายางพาราอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้การเก็บเงินค่า cess ในอัตราก้าวหน้า ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยเฉพาะอินโดนีเซีย

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การส่งออกยางพาราแปรรูปคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการของตลาดจีน แต่ระดับราคาจะทรงอยู่ในระดับกิโลกรัมละ 70.00 - 80.00 บาท เนื่องจากผลผลิตยางเพิ่มขึ้นจากพื้นที่กรีดยางที่มีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศประกอบกับสต็อกยางยังอยู่ในระดับสูง

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปจากตลาดหลักจีนเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีมากขึ้น เพราะราคาวัตถุดิบไม้ที่อ่อนลดลง และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราในงานอื่น ๆ มากขึ้น เช่น การนำไม้ยางแปรรูปมาทำ finger joint นอกจากนี้ได้มีการขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย ขณะที่การส่งออกไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อสินค้าของตลาดหลักเกาหลีที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเสียส่วนแบ่งตลาดกับผู้ประกอบการในยุโรปที่ทุ่มตลาด (Dumping) ด้วยการลดราคาสินค้าเพื่อแข่งกับผู้ประกอบการไทยรวมทั้งยังได้เปรียบเรื่องค่าขนส่งทางเรือที่ถูกลงกว่ามาก

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปยังมีทิศทางที่ดีจากความต้องการของตลาดจีนที่ยังมีต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการจะประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ขณะที่ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดมีทิศทางไม่สดใส แต่อาจจะปรับตัวดีขึ้นในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า

อุตสาหกรรมถลุงมือยาง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การผลิตและการส่งออกถลุงมือยาง ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ดี ตามความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกาที่ยังมีอยู่มาก เพราะเป็นสินค้าจำเป็นด้านสุขอนามัย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกถลุงมือยางน่าจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายในการรับภาระและบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบผลปาล์มน้ำมันที่มากขึ้นจากการขยายตัวของพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง (ประมาณ 250,000 - 280,000 ตัน ในขณะที่ภาวะปกติ สต็อกจะมีประมาณ 180,000 - 200,000 ตัน) ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.80 - 4.00 บาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามราคาตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวดี

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบจะดีกว่าไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้สต็อก สูงถึง 300,000 - 400,000 ตัน จะเป็นแรงกดดันต่อราคาผลปาล์มดิบ

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็ง แปรรูป และเพาะเลี้ยง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การผลิตลดลงตามวัตถุดิบกุ้งที่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคตายด่วน หรือ EMS (Early Mortality Syndrome) ทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้การส่งออกลดลง ทางด้านราคา วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่องโดยกุ้งขาวขนาด

70 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ยประมาณ 210 บาท เพิ่มขึ้นจากราคา 125 บาท/กก. ในช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ปัจจุบันผู้ซื้อมีการต่อรองราคาและสั่งซื้อสินค้าเกรดรองลงมา รวมทั้งผู้ซื้อบางรายไปซื้อสินค้าจากประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากไม่มีปัญหาโรคระบาด อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นยังมีต่อเนื่องทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อจากตลาดดังกล่าวโดยการผลิตสินค้าพร้อมบริโภคและมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) มากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าผลผลิตกุ้งจะออกสู่ตลาดมากขึ้น จากการทำมาตรการ Big Cleaning ทั้งระบบ ตั้งแต่โรงเพาะฟักจนถึงฟาร์มเลี้ยง รวมทั้งการจัดการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใหม่ และการปรับการเลี้ยงโดยการเลี้ยงที่บ่อเพาะชำ 25 - 26 วัน แล้วจึงนำลงไปบ่อเลี้ยงปกติ ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในปี 2557

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การผลิตและมูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และตลาดตะวันออกกลางที่ประสบปัญหาความไม่สงบในบางประเทศ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ ทำให้มีการต่อรองลดราคาสินค้ามากขึ้น รวมถึงต้นทุนเพิ่มขึ้นและการขาดแคลนวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใต้สถานการณ์ที่วัตถุดิบมีจำนวนจำกัด

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องน่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มลดลง

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง การท่องเที่ยวยังขยายตัวดีทั้งฝั่งอันดามัน ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่าง โดยทางฝั่งอันดามันมีนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย และอินเดียเดินทางเข้ามามากขึ้น ส่วนเกาะสมุยเป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน เยอรมันและรัสเซีย สำหรับภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันศุกร์ - เสาร์ ในไตรมาสนี้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงวันฮารีรายอซึ่งตรงกับวันสุคัสปดาห์และมีวันหยุดหลายวัน (8-11 ส.ค.) ทำให้โรงแรมหลายแห่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีอัตราการเข้าพักเต็ม จากปกติที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 60 - 70

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการท่องเที่ยวในภาคใต้จะขยายตัวต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มสายการบินทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามา นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ทำการตลาดโดยไปโรดโชว์ซึ่งจะช่วยเสริมให้การท่องเที่ยวขยายตัวดี หากสถานการณ์ทางการเมืองปกติ และไม่ประสบปัญหาอุทกภัย

การบริโภคภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะสินค้าประเภทสินค้าคงทนและฟุ่มเฟือย เนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้จำกัดและมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จะเห็นได้จากยอดการจำหน่ายรถยนต์ลดลงประมาณร้อยละ 30 หลังจากสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกของภาครัฐเนื่องจากการ

ถึงความต้องการล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย และระบายสินค้าในสต็อก เช่น การออกบูธแสดงสินค้า ใช้นโยบายดอกเบี้ย 0% ในช่วงแรก และขับฟรี 3 เดือน เป็นต้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากรายได้เกษตรกรและการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การอุปโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์ยังคงลดลง

อสังหาริมทรัพย์

ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคได้ชะลอตัว โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงมีสัญญาณชะลอตัวชัดเจน เพราะกำลังซื้อลดลงและมีการเร่งเปิดโครงการไปมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการตลาดมากขึ้นเพื่อปิดการขาย ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบความต้องการยังมีต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัย อย่างไรก็ตามการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญและราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงชะลอตัวต่อเนื่อง จะเห็นจากโครงการใหม่ที่เปิดในปีนี้มีโครงการจองเพียงร้อยละ 40 นอกจากนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการโอน จะมีการ re-sale ประมาณร้อยละ 10-20 ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบในทำเลที่ดีและราคาไม่สูงมากยังมีความต้องการ นอกจากนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาที่ดิน ค่าแรง และวัสดุก่อสร้าง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดโครงการใหม่ได้เต็มที่ เพราะจะมีความเสี่ยงจากการกำหนดราคาขายที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้

การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนชะลอต่อเนื่อง และการลงทุนในภาคการผลิตส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงาน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยางพารามีการย้ายฐานการผลิตไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนทางด้านท่องเที่ยวและโรงแรม ยังมีการลงทุนเพิ่มจำนวนห้องพัก ปรับปรุงห้องพัก และห้องประชุม นอกจากนี้ ธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีกขนาดใหญ่ มีแผนเปิดสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าหาลูกค้ามากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่า จะชะลอต่อเนื่อง และการลงทุนในภาคการผลิตส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงาน

การจ้างงาน

การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดความตึงตัวลง เนื่องจากการเข้าออกของแรงงานลดลง ทั้งแรงงานชาวไทยและต่างดาว ทำให้ทักษะการทำงานของแรงงานดีขึ้น ส่งผลให้มี productivity เพิ่มขึ้น ชดเชยกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ จากเดิมที่มีปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่วนหนึ่งจากราคายางพาราตกต่ำ ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานไปกรีดยางน้อยลง ประกอบกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และ

การจ้างแรงงานต่างด้าวมีลักษณะเป็น MOU มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้านแรงงานระดับกลางที่เป็นวิชาชีพ (จบ ปวช.และปวส.) และระดับหัวหน้างานยังคงขาดแคลน

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 สถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคลี่คลายลง และประสิทธิภาพของแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังเพิ่มขึ้น จากต้นทุนพลังงาน และค่าจ้างแรงงาน ในบางอุตสาหกรรม จากปัจจัยราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะสินค้ากึ่งในอุตสาหกรรมแช่เย็น - แช่แข็ง ในขณะที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นได้ไม่มากจากภาวะการแข่งขัน ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวโดยผลิตสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าและผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (Value Added) รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนการผลิต เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตบางประเภท และผลิตสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ปรับลดลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการขนส่งพลังงานและราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะสินค้ากึ่งในอุตสาหกรรมแช่เย็น-แช่แข็ง

ภาวะการเงิน

เงินฝากของสาขานาการพาณิชย์ในภาคใต้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มียอดคงค้าง 601,428.57 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมจากการฝากเงินเป็นการลงทุนในกองทุน หุ้น และทองคำ รวมทั้งสินทรัพย์อื่นมากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่า ทำให้มีการทำโปรโมชันเร่งหาเงินฝากมากขึ้น บางธนาคารใช้กลยุทธ์หาเงินฝากกับลูกค้ารายย่อยแทนรายใหญ่

ขณะที่สินเชื่อของสาขานาการพาณิชย์ในภาคใต้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มียอดคงค้าง 667,169.37 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.1 เริ่มชะลอตัวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 24.7 จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงและผลผลิตกึ่งที่ลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมน้อยลง ประกอบกับธนาคารระมัดระวังการให้สินเชื่อ

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าสถาบันการเงินจะยังมีการแข่งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะเงินฝาก เพื่อเตรียมรองรับสภาพคล่องและมีความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
ตุลาคม 2556